



Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

PHONG TRÀO HÀNH ĐỘNG CÁCH MẠNG CỦA THANH NIÊN VIỆT NAM QUA 50 NĂM THỰC HIỆN DI CHỨC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN ANH TUẤN*

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh không ngừng chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ và dành muôn vàn tình yêu thương, chăm sóc, giáo dục thanh niên, thiếu niên, nhi đồng. Khắc ghi lời dạy của Bác trong Di chúc thiêng liêng để lại, 50 năm qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn chú trọng tổ chức các phong trào hành động cách mạng nhằm tạo môi trường thực tiễn để thanh niên rèn luyện, khẳng định mình, xây dựng con người xã hội chủ nghĩa vừa “hồng”, vừa “chuyên”.

Các phong trào hành động cách mạng của thanh niên Việt Nam luôn xuất phát từ thực tiễn, bám sát nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo của Đảng qua từng thời kỳ

Trong thời kỳ đất nước có chiến tranh Bắc - Nam bị chia cắt hai miền, mục tiêu cao nhất của cả dân tộc là đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Mọi hoạt động của Đoàn, phong trào của tuổi trẻ đều hướng vào thực hiện mục tiêu này. Sau năm 1969, Đoàn tiếp tục đẩy mạnh triển khai hai phong trào lớn nhất của thanh niên hai miền Bắc - Nam, như phong trào “*Ba sẵn sàng*” được phát động ở miền Bắc năm 1964 và phong trào “*Năm xung phong*” được phát động ở miền Nam năm 1965. Các phong trào được phát triển sâu rộng trong cả nước, thu hút hàng triệu đoàn viên, thanh niên đăng ký tham gia với tinh thần xung kích đi đầu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, sẵn sàng “cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh” và đóng góp quan trọng cho công cuộc kháng chiến của toàn dân tộc đi đến thắng lợi.

Khi đất nước được giải phóng, non sông Việt Nam nối liền một dải, để đưa cả nước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh triển khai một số phong trào cụ thể: “*Ba mũi tên tiến công chống tiêu cực và toàn Đoàn tham gia xây dựng Đảng*” từ năm 1976, “*Ba xung kích làm chủ tập thể*” từ năm 1978. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV (năm 1980) đã quyết định đẩy mạnh phong trào “*Ba xung kích làm chủ tập thể*” thành cao trào thi đua hành động cách mạng của tuổi trẻ, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, thu hút hàng triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Cũng trong giai đoạn này, cả nước có gần 9 triệu đoàn viên, thanh niên tham gia phong trào “*Thanh niên xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc*”, hàng chục vạn thanh niên gia nhập lực lượng vũ trang, góp phần tích cực

* Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Sau khi Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ V (năm 1987) phát động phong trào *“Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”*. Đây là phong trào mang ý nghĩa lớn lao, là phong trào của thế hệ trẻ đi đầu trong công cuộc đổi mới, hành động vì tương lai của thế hệ trẻ, vì hạnh phúc của nhân dân, qua đó khẳng định vai trò của tuổi trẻ góp phần đưa đất nước thoát khỏi những khó khăn, khủng hoảng về kinh tế - xã hội. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VI (năm 1992), phát động triển khai hai phong trào lớn là *“Thanh niên lập nghiệp”* và *“Tuổi trẻ giữ nước”*. Các phong trào được đoàn viên, thanh niên cả nước hưởng ứng sôi nổi và nhiệt tình. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VII (năm 1997) tiếp tục phát triển và nâng hai phong trào *“Thanh niên lập nghiệp”* và *“Tuổi trẻ giữ nước”* lên một tầm cao mới.

Bước vào thiên niên kỷ mới, năm 2000 được Bộ Chính trị và Chính phủ quyết định là *“Năm Thanh niên Việt Nam”*. Từ thời điểm này, phong trào *“Thanh niên tình nguyện”* có bước phát triển mới, đi vào thực tiễn, được đông đảo các cấp bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên tham gia. Tổ chức đoàn các cấp đã chủ động đề xuất và đảm nhận nhiều chương trình, dự án kinh tế - xã hội quan trọng, tiêu biểu, như Dự án xóa cầu khỉ, xây cầu mới ở vùng đồng bằng Nam Bộ; xây dựng “Đào thanh niên”; làm đường Hồ Chí Minh; xây dựng “Làng thanh niên lập nghiệp”...

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII (năm 2002) phát động phong trào lớn *“Thi đua, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”* và kêu gọi tuổi trẻ Việt Nam cùng siết chặt tay dưới lá cờ vinh quang của Đoàn, nguyện đi theo con đường cách mạng của Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, nắm chắc thời cơ,

vượt qua thách thức, góp phần to lớn vào sự nghiệp đổi mới đất nước. Phong trào mới với sức sống mới đã thu hút hàng triệu thanh niên thi đua học tập, tiến quân vào khoa học - công nghệ; thi đua lao động sáng tạo để lập thân, lập nghiệp; xung phong tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Đặc biệt, phong trào *“Thanh niên tình nguyện”* và các cuộc vận động, phong trào mới được triển khai, như *“Sáng tạo trẻ”*, *“Bốn mới”* (kỹ thuật mới, ngành nghề mới, thị trường mới, mô hình mới), *“Cán bộ, công chức trẻ với cải cách hành chính”*, *“Học tập tốt, rèn luyện tốt”*, *“Trí thức trẻ tình nguyện”*... đã khơi dậy sức mạnh của thanh niên tham gia các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo ra nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo từ thực tiễn, góp phần tạo nên hình ảnh đẹp của người thanh niên Việt Nam.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX (năm 2007) phát động hai phong trào *“5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”* và *“4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”*. Đến Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X (năm 2012), hai phong trào trên tiếp tục được triển khai với tên gọi *“Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”* và *“Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”* nhằm tạo không gian mở, sáng tạo cho cơ sở triển khai thực hiện. Phong trào thu hút gần 20 triệu lượt thanh niên tham gia, thực hiện hơn 3,4 triệu công trình thanh niên các cấp, với tổng trị giá hơn 10.000 tỷ đồng. Các cấp bộ đoàn tích cực tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia; đăng ký đảm nhận 11.987 dự án phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm cho trên 170.000 thanh niên; triển khai 14 làng thanh niên lập nghiệp; 1.000 cầu giao thông nông thôn thay thế cầu khỉ ở đồng bằng sông Cửu Long; thí điểm dự án xây dựng 100 cầu giao thông nông thôn

các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung - Tây Nguyên và vùng đặc biệt khó khăn; 2 dự án đảo thanh niên Côn Cò và Bạch Long Vĩ; tổ chức trên 87.000 các lớp học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chuyên giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật và phổ cập tin học, ngoại ngữ cho hơn 3 triệu đoàn viên, thanh niên... Trong giai đoạn này, nhiều phong trào trong các đối tượng thanh niên được triển khai mạnh mẽ, thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên và tạo được hiệu ứng tốt đẹp trong cộng đồng xã hội, như các phong trào *"Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới"*, *"Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị"*, *"Học sinh 3 rèn luyện"*, *"Khi tôi 18"*, *"Sinh viên 5 tốt"*, *"3 trách nhiệm"*, *"Sáng tạo trẻ"*, *"Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương"*, *"Đồng hành với ngư dân trẻ ra khơi"*... với nhiều đổi mới, sáng tạo, được xã hội ghi nhận, ủng hộ và đánh giá cao.

Tiếp nối tinh thần "Xung kích", "Đồng hành" để đáp ứng với những biến đổi trong đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Cách mạng công nghiệp 4.0), Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 - 2022 quyết định triển khai trong cả nước ba phong trào hành động cách mạng: *"Thanh niên tình nguyện"*, *"Tuổi trẻ sáng tạo"*, *"Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc"* và 3 chương trình đồng hành với thanh niên: *"Đồng hành với thanh niên trong học tập"*; *"Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp"*; *"Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần"*. Qua hơn 1 năm triển khai, có hơn 3 triệu lượt thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện do Đoàn, Hội tổ chức, thực hiện hơn 80.500 công trình thanh niên các cấp với tổng giá trị hơn 786 tỷ đồng; đoàn viên, thanh niên cả nước

đề xuất hơn 800.000 ý tưởng, sáng kiến; tham gia thấp sáng hơn 2.800km đường giao thông nông thôn; xây dựng hơn 1.880 tuyến đường nông thôn kiểu mẫu; làm mới 1.876 cầu nông thôn; tổ chức 3.877 hoạt động chuyên giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật cho hơn 171.000 đoàn viên, thanh niên; duy trì và xây dựng mới 7.177 tuyến đường văn minh *"Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn"*. Kết quả triển khai bước đầu cho thấy, các phong trào, chương trình vừa thể hiện được vai trò của tổ chức đoàn đối với thanh niên, vừa khơi dậy những phẩm chất tốt đẹp của thanh niên, tạo nên sức lan tỏa của phong trào, tạo sức thấm thấu nhanh hơn, hiệu quả hơn đối với thế hệ thanh niên hôm nay.

Tạo sự chuyển biến căn bản về trọng tâm từ chủ yếu phát huy thanh niên sang vừa phát huy thanh niên, vừa kết hợp ngày càng hài hòa với đồng hành, chăm lo, hỗ trợ thanh niên

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, mục tiêu cao nhất của cả dân tộc là giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tất cả mọi người dân Việt Nam, trong đó có thanh niên, đều hướng ra tiền tuyến, hy sinh hết thảy vì độc lập tự do của Tổ quốc. Vì vậy, mọi phong trào của Đoàn đều hướng đến thực hiện mục tiêu cao cả này và đây cũng chính là động lực của phong trào. Do đó, các phong trào của Đoàn thời kỳ này chủ yếu nặng về huy động, khai thác, phát huy thanh niên. Tính chất này trong phong trào của Đoàn được thể hiện cả trong các phong trào, chương trình, cuộc vận động thời kỳ đầu sau ngày đất nước giải phóng, thực hiện nhiệm vụ hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục sản xuất, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc.

Thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước đã ra khỏi tình trạng kém phát triển và đang

vươn mình mạnh mẽ trên con đường đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Cùng với những thành tựu của đất nước, tình hình thanh niên có sự chuyển biến mạnh mẽ, đa dạng, đa chiều. Nhiều xu hướng, nhu cầu mới trong thanh niên về học tập, nghề nghiệp, việc làm, vui chơi giải trí đòi hỏi tổ chức đoàn cần đổi mới mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên. Đặc biệt, cần thiết kế và triển khai các phong trào hành động cách mạng phù hợp để thông qua đó phát huy, tập hợp, đoàn kết đoàn viên, thanh niên thực hiện chức năng “trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên”. Chính vì vậy, từ chỗ chủ yếu phát huy thanh niên, những năm qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn kết hợp hài hòa giữa việc vừa phát huy thanh niên, vừa đồng hành, chăm lo, hỗ trợ thanh niên, quan tâm giải quyết những nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên, vừa tăng cường huy động, tổ chức cho thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những khó khăn của cộng đồng, vừa kết hợp hài hòa giữa tinh thần nguyện của thanh niên và khả năng, trình độ tổ chức của Đoàn. Sự chuyển biến này được thể hiện rõ trong chỉ đạo triển khai các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, bên cạnh việc “phát huy” thanh niên là “đồng hành” với thanh niên. Điều này phù hợp với bối cảnh đất nước trong thời kỳ mới và thực tiễn tình hình thanh niên. Không chỉ dừng lại ở bộ phận thanh niên tiên tiến, các phong trào hành động cách mạng, phong trào tình nguyện do Đoàn, Hội tổ chức từng bước đi sâu vào cuộc sống của đông đảo thanh niên, hướng đến đối tượng thanh niên lao động tự do, thanh niên tình nguyện tự phát, thanh niên yếu thế, thanh niên hoàn lương, thanh niên chậm tiến, thanh niên đặc biệt khó khăn, giúp họ tạo lập cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Hướng hoạt động của Đoàn, Hội nhiều hơn

về cơ sở, đầu tư cho cơ sở, nhất là vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Tiếp tục triển khai các phong trào hành động cách mạng, xây dựng lớp thanh niên Việt Nam thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng”, vừa “chuyên”

Triển khai các phong trào hành động cách mạng của Đoàn là để góp phần trực tiếp vào quá trình giáo dục, đào tạo thanh niên thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng”, vừa “chuyên” như lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu. Phong trào hành động cách mạng của Đoàn đã trở thành đặc trưng của tuổi trẻ, là phương thức hữu hiệu để Đoàn thực hiện chức năng “trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên”, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, thu hút thanh niên rèn luyện, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Qua 50 năm thực hiện *Di chúc* của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho thấy, các phong trào hành động cách mạng góp phần giáo dục, hình thành một lớp thanh niên có niềm tin, lý tưởng cách mạng, tham gia tích cực, sẵn sàng hy sinh trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Và qua các phong trào hành động cách mạng, thanh niên trở thành chủ thể tích cực của công cuộc đổi mới, tích cực thi đua học tập, lao động sáng tạo, khởi nghiệp, tham gia phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế, nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng; đồng thời, thanh niên được chăm lo, ngày càng trưởng thành, phát triển toàn diện hơn, ngày càng hiểu rõ hơn, tin tưởng và quyết tâm hành động để thực hiện lý tưởng cách mạng của Đảng.

Có thể thấy, mỗi chặng đường trong hành trình 50 năm qua, xuất phát từ thực tiễn, yêu

câu nhiệm vụ của mỗi thời kỳ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đều phát động, tổ chức triển khai các phong trào hành động cách mạng luôn có sức lôi cuốn, hiệu triệu đông đảo thanh niên tham gia, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử được Đảng, Tổ quốc và nhân dân giao phó, đồng thời chăm lo thanh niên phát triển toàn diện.

Ngày nay, trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, khởi nghiệp sáng tạo đang là một xu thế lớn, đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế tự nhân mang đến cả thời cơ và thách thức đối với thanh niên, đòi hỏi thanh niên cần có những thay đổi quan trọng, nhanh chóng, mau lẹ, đa dạng, đa chiều cho phù hợp với thực tiễn. Từ đó, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng của thanh niên để đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới. Để phong trào đi đúng hướng và đạt hiệu quả, các cấp bộ đoàn cần triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới:

Thứ nhất, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức triển khai các phong trào hành động cách mạng, phù hợp với yêu cầu, thực tiễn của đất nước, hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao. Đồng thời, cần nắm bắt đúng đặc điểm, xu hướng vận động, biến đổi nhanh chóng tình hình của thanh niên để phát huy thanh niên đúng lúc, đúng chỗ, có như thế hiệu quả phong trào của Đoàn mới được khẳng định.

Thứ hai, cụ thể hóa các phong trào để phù hợp với các địa phương, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình. Tiếp tục duy trì các phong trào đặc thù, triển khai các chương trình, hoạt động chăm lo, hỗ trợ phù

hợp với nhu cầu, nguyện vọng, lợi ích hợp pháp, chính đáng của từng nhóm đối tượng thanh niên.

Thứ ba, triển khai phong trào phải bảo đảm tính rộng khắp, tính định hướng, tính sáng tạo, tính thiết thực và tính bền vững; luôn coi trọng và kiên trì thực hiện chức năng “trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên”. Xây dựng công cụ đo đếm hiệu quả phong trào cụ thể. Coi trọng vai trò tích cực của công tác truyền thông được thể hiện qua những câu chuyện, nhân vật, sự kiện cụ thể tham gia phong trào. Chú ý tính lan tỏa của phong trào, sự phát triển phong trào theo bề rộng đi đôi với việc tạo nên những cao trào trong các phong trào hành động cách mạng, từ đó định hình cách thức triển khai, gia tăng giá trị của phong trào nhằm thu hút sự tham gia của đông đảo thanh niên và các tầng lớp nhân dân. Chú trọng quá trình vận động nguồn lực xã hội hóa để triển khai phong trào; sự tham gia của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Thực hiện sơ kết, tổng kết, kiểm tra, giám sát kịp thời. Công tác thi đua - khen thưởng, phê bình, nhắc nhở cần được thực hiện phù hợp, đúng lúc, đúng chỗ, đúng đối tượng.

50 năm đã qua đi, nhưng *Di chúc* của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi là kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng, sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. “Muôn vàn tình yêu thương” của Bác vẫn mãi vẹn nguyên đối với các thế hệ thanh niên, chủ nhân tương lai của đất nước. Tự hào là tổ chức được Đảng và Bác Hồ sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào hành động cách mạng trong thanh niên để góp phần xây dựng, bồi đắp nên con người mới xã hội chủ nghĩa, những chủ nhân tương lai của đất nước “vừa hồng, vừa chuyên” như Bác Hồ hằng mong đợi. □